

เรือนจำคลองไผ่ เกษตรอินทรีย์..ครบวงจร



ไม่น่าเชื่อ...เรือนจำกลางคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เรือนจำความมั่นคงสูงระดับเดียวกับเรือนจำเขาบิน จ.ราชบุรี จะทำเกษตรกรรมอินทรีย์ครบวงจรได้ใหญ่โตถึงขนาดนี้

ด้วยน้ำพิกน้ำแรงของนักโทษ และวิสัยทัศน์ของ นายอารีย์ เฉลยสุข ผู้บัญชาการเรือนจำคลองไผ่ พื้นที่ 3 พันไร่ ของเรือนจำ ที่เคยถูกปล่อยให้ร้าง วันนี้กลายเป็นสวนเกษตร นานาพันธุ์ แปลงนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ เรือนเพาะชำเห็ด แปลงปลูก ผักกวางตุ้ง, ผักบุ้งจีน, พริกเขียว, น้ำเต้า, กะเพรา, โหระพา, มะนาว, ดาวเรือง, เยอบีร่า รอบรั้วกำแพงมีซุ้มค่างถั่วพู, แก้วมังกร และซุ้มเอาต์เลต เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาวางจำหน่ายให้กับประชาชนที่ผ่านไปมา

สิ่งที่ยืนยัน ที่นี่เกษตรอินทรีย์ครบวงจรจริงๆ ...ภายในเรือนจำ มีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นของตัวเอง มีตั้งแต่โรงผลิต เชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพสกัด โรงเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลมาทำเป็นปุ๋ย โรงผสมปุ๋ย โรงอัดเม็ดปุ๋ย ไปยันโรงอบปุ๋ยอินทรีย์บรรจุถุง



นาข้าวไรซ์เบอร์รี่

และยังมีแผนทำน้ำส้มควันไม้ด้วยการเผาถ่านสะเดา เพื่อนำไปใช้กำจัดศัตรูพืชอีกด้วย เรียกว่า ปลูกพืชผักได้โดยไม่ต้องซื้อปุ๋ย ซื่อยา...แถมยังมีเหลือให้จำหน่ายให้กับผู้รักทำการเกษตรอินทรีย์อีกต่างหาก "เราหันมาฝึกนักโทษให้รู้จักทำการเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากโครงการฝึกอาชีพต่างๆ เพื่อให้นักโทษสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ค่อนข้างมีปัญหาในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม พ้นโทษไปแล้ว สมัครที่ไหนก็ไม่มีการรับ

ครั้งนี้จะลงทุนทำเอง ต้นทุนค่าเครื่องไม้ เครื่องมือสูงมากนับแสนบาท นักโทษไม่มีทางทำได้ ประกอบกับเราพบว่า นักโทษส่วนใหญ่ 70% เดิมมีอาชีพเป็นเกษตรกร ทำเกษตรแบบใช้เคมี ต้นทุนสูงทำแล้วขาดทุน มีหนี้สินรุงรัง หาทางออกให้ชีวิตไม่ได้เลยเข้ายุ่งกับยาเสพติด ทั้งเสพเองและค้าไปในตัว"



ด้วยปัญหานี้...โครงการเกษตรอินทรีย์ จึงเกิดขึ้นที่เรือนจำกลาง
คลองไผ่ เพื่อนักโทษจะได้มีความรู้ทำเกษตรแบบยั่งยืน พัน
โทฯไปแล้ว สามารถใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีวิตได้แน่ เพราะ
ต้นทุนไม่มากเหมือนอย่างอื่น

แต่นั้นเป็นผลพลอยได้เท่านั้น เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของ
โครงการ ผบ.อารีย์ บอกว่า ต้องการนำเกษตรอินทรีย์มาบำบัด
ความเครียดให้กับนักโทษ

เพราะที่นี่เป็นเรือนจำความมั่นคงสูง 1 ใน 2 แห่งของประเทศ
ไทย นักโทษมีความเครียดสูง การให้ได้ออกกำลังกายทำสวน
รดน้ำ ปลูกผัก ได้เห็นใบไม้สีเขียว เห็นต้นไม้ที่ตัวเองลงมือปลูก
ค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆ



สิ่งนี้แหละ...ยาบำบัดจิตหม้อใหญ่ ช่วยบรรเทาความรู้สึกเครียด
แค้นชิงชังรุนแรง...ให้สงบเยือกเย็นลงมาได้ แบบไม่ต้องมี
สารเคมีตกค้าง.

ที่มา

ไชยรัตน์ สัมจุน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 64 ฉบับที่ 20093

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556